

Từ đầu năm đến nay, thị trường nông sản trong nước đã chứng kiến liên tiếp tình trạng các mặt hàng nông sản, thực phẩm "nghe" đầu ra khiến giá bán giảm mạnh và sau đó là các cuộc giải cứu nối tiếp nhau: chuối (Đông Nai), dưa hấu (Quảng Ngãi) và cuộc "khủng hoảng" thừa thịt lợn lan rộng...

Theo chuyên gia kinh tế nông nghiệp Đặng Kim Sơn, chúng ta vẫn chưa xử lý được tận gốc vấn đề. Các biện pháp được sử dụng để bình ổn thị trường thường mang tính ngắn hạn.

"Bước vào giai đoạn xây dựng cơ chế thị trường hiện đại nhưng chúng ta vẫn quá nặng về mục tiêu làm thế nào bảo đảm tăng trưởng kinh tế, làm thế nào để phát triển sản xuất, tóm lại là chỉ lo phát triển lương cung" - ông Đặng Kim Sơn cho biết.

Điều này thể hiện ở ngay trong cơ cấu bộ máy tổ chức. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các bộ kinh tế khác, hầu hết các cục, vụ, viện lo quản lý, thúc đẩy khâu sản xuất, nhưng chỉ có rất ít đơn vị lo việc bán hàng, phát triển thị trường, hầu như không có ai nghiên cứu thị trường.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, hiện

TIÊU THỤ NÔNG SẢN Đột phá mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(chinphu.vn) Việc Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản được thành lập cho thấy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn muốn nhanh chóng giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông sản trong nước.

nay, năng lực sản xuất của Việt Nam khá tốt với 11 nông sản (lúa gạo, cà tra, cà phê, tôm...) có năng suất dẫn đầu thế giới nhưng khâu chế biến và tiêu thụ còn rất yếu.

Nhằm từng bước khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản để tập trung thảo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.

Tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cũng thừa nhận, hiện ngành mới chỉ làm tốt khâu sản xuất, hai khâu còn lại là chế biến và phát triển thị trường còn yếu kém.

Đối với ngành lợn, chế biến cách xa với sản xuất, khâu liên kết trong sản xuất chỉ đạt 20% ở khâu nuôi, còn khâu chế biến có thể nói là kém nhất trong các ngành hàng.

Số lượng doanh nghiệp chế biến chỉ đếm trên đầu ngón tay làm cho khâu tiêu thụ hiện nay vẫn trên 90% theo kiểu truyền thống. Phần lớn các sản phẩm phải giải cứu đều thiếu công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến, không liên kết theo chuỗi.

Vì thế tổ chức lại sản xuất gắn với thị trường là yêu cầu cấp thiết. Trước tình hình trên, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn) ra đời với tư cách là cơ quan chuyên trách lo đầu ra các sản phẩm nông sản.

Đơn vị này sẽ thực hiện điều phối các hoạt động phát triển thị trường; đầu mối quản lý về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Trong việc phát triển thị trường trong nước, Cục có nhiệm vụ trình Bộ trưởng cơ chế, chính sách, giải pháp, chương trình, đề án, dự án phát triển thị trường tiêu thụ nông sản trong nước; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; thực hiện theo dõi, phân tích, dự

báo và tổng hợp về tình hình thị trường, tiêu thụ hàng nông sản trong nước.

Đối với nhiệm vụ phát triển thị trường nông sản quốc tế, Cục sẽ thực hiện công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo và tổng hợp báo cáo về tình hình thị trường nông sản quốc tế theo ngành hàng và theo khu vực thị trường; hướng dẫn chính sách thị trường nông sản, rào cản thương mại, rào cản kỹ thuật về xuất, nhập khẩu nông sản. Cục cũng thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm môi trường và cơ hội kinh doanh nông sản tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, đơn vị này là đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về thương mại, trao đổi hàng hóa qua biên giới, khu kinh tế cửa khẩu đối với hàng hóa nông sản.

Việc ra mắt đơn vị mới này được nhiều chuyên gia đánh giá là động thái mang tính đột phá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi từ bước nhận diện khâu yếu trong cơ cấu, chính sách Bộ đã thể hiện rõ quyết tâm tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng dài hạn, bền vững.

TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

đối với phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 - 2020 như: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Cùng tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp được giới thiệu một số nội dung của Luật Thanh tra, Luật Khách sạn, Luật Tố cáo.

Thông qua hội nghị tập huấn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu thêm về các chính sách, thể chế mới cũng như những ưu đãi về thuế tạo điều kiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, từ đó giúp các doanh nghiệp tránh được vi phạm đồng thời chấp hành tốt hơn nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/6, UBND thành phố Thái Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Phạm Thị Xuân (71 tuổi) ở xóm 18, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình), là vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều năm nay, bà Xuân sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Ngôi nhà tình nghĩa xây dựng có diện tích hơn 50m², được hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng theo Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Đây là công trình thiết thực tri ân gia đình người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

THANH HUYỀN

TUỔI TRẺ THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

theo gương Bác Hồ vĩ đại; thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; tuổi trẻ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới... Đến nay đã có hơn 90% cán bộ đoàn các cấp, 85% đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên, 80% đội viên đăng ký chương trình rèn luyện đội viên gắn với thực hiện làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức 312 buổi sinh hoạt chuyên đề "Nhớ về Bác long ta trong sáng hơn" thu hút 21.145 đoàn viên, thanh niên tham gia; có 540 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương ở các cấp; hơn 200 liên đội duy trì hiệu quả "Sổ vàng làm theo lời Bác", "Nhật ký làm theo lời Bác". Các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn hỗ trợ 165 triệu đồng để xây dựng 4 nhà nhân ái; phối hợp tặng 45.150 suất quà; tổ chức 69 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 14.583 đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi yếu thế...

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ...

(Tiếp theo trang 1)

đã đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị khác thực hiện nhiều hoạt động xã hội thiết thực như: trao 16 học bổng bảo hiểm nhân thọ miễn phí; tặng hàng trăm suất học bổng, đồ dùng học tập, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; tặng quà tết, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo... Nhân dịp này, ngoài việc tri ân sự gắn bó của khách hàng, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã giới thiệu các dịch vụ chăm sóc và những tiện ích mới nhất dành cho khách hàng đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

11 giờ ngày 20/6, cháu Nguyễn Anh Kiệt, 20 tháng tuổi được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi do nuốt phải một vật bằng sắt, hình tròn. Ngay lập tức, cháu Kiệt được đưa đi chụp X.quang và được xác định có 1 dị vật ở thực quản, to khoảng bằng đồng xu, nằm ở vị trí ngang đốt sống D3 và D4. Bệnh nhi được nhập Khoa Tiêu hóa và theo dõi sát sao sức khỏe, đường đi của dị vật. Đồng thời xác định nếu dị vật không xuống dạ dày, bệnh nhi cần được xử lý lấy dị vật ra bằng đường nội soi.

Lần đầu thực hiện nội soi gấp dị vật đường tiêu hóa trên bệnh nhi

Thay vì phải chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã thực hiện thành công ca nội soi cấp cứu gấp dị vật đường tiêu hóa trên bệnh nhi 20 tháng tuổi. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi thực hiện kỹ thuật này và đã thành công.

nhanh chóng hồi phục. Qua hai ngày theo dõi, đến chiều ngày 22/6, bệnh nhi đã được ra viện trong niềm vui, phấn khởi của gia đình. Anh Nguyễn Như Thiện, bố bệnh nhân chia sẻ: Khi cháu nuốt phải dị vật, gia đình đã rất bối rối và lo lắng đến tính mạng của cháu. Khi đến Bệnh viện Nhi, được các bác sĩ thăm khám khẩn trương, quan tâm, trách nhiệm, sát sao theo dõi từng giờ từng phút và thực hiện kỹ thuật, lấy được dị vật ra khỏi cơ thể cháu thành công. Gia đình vô cùng biết ơn các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình. Mong Bệnh viện tiếp tục phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới, giúp bệnh nhân được cứu chữa kịp thời ngay tại tỉnh mà không phải chuyển tuyến trên; giúp người nhà bệnh nhân chúng tôi bớt hoang mang, lo lắng. Đồng thời tiết kiệm được chi phí, tránh được phiền hà khi phải đưa con đi cấp cứu ở các bệnh viện tuyến trên...



Bác sĩ Trần Trọng Kiểm khám bệnh cho bé Nguyễn Anh Kiệt.

Bác sĩ Trần Trọng Kiểm, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Có

nhiều trường hợp trẻ em nuốt dị vật được đưa đến Bệnh viện Nhi cấp cứu, trong đó có những trường hợp trẻ nuốt phải những vật sắc nhọn, nguy hiểm như đinh, chìa khóa, pin... Các bác sĩ thường theo dõi, xử lý để dị

vật có thể trôi xuống dạ dày, đào thải theo phân. Nếu dị vật không di chuyển mà mắc cố định một chỗ, bệnh nhi sẽ được chuyển cấp cứu lên các bệnh viện tuyến trên. Song đó là trước kia khi máy móc thiết

bị y tế của Bệnh viện còn thiếu đồng bộ, trình độ y bác sĩ còn hạn chế. Từ đầu năm 2017, Khoa Tiêu hóa đã được bổ sung một số thiết bị y tế hiện đại, trong đó có hệ thống nội soi tiêu hóa hiện đại nhất hiện nay. Các y bác sĩ, kỹ thuật viên sau một thời gian được cử đi đào tạo ngắn hạn, dài hạn ở các bệnh viện lớn tuyến trung ương cũng đã tự tin làm chủ nhiều kỹ thuật mới. Hiện Khoa Tiêu hóa đã thực hiện tốt các kỹ thuật chẩn đoán các bệnh lý thực quản, dạ dày, tá tràng, các bệnh lý đại trực tràng, cắt polyp, nội soi gấp dị vật, cầm máu xuất huyết đường tiêu hóa...

Nhân trường hợp này, bác sĩ Trần Trọng Kiểm cũng khuyến cáo đối với các phụ huynh có con nhỏ: Trẻ nuốt phải dị vật rất nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy phải lưu ý tránh để những vật dụng, những đồ chơi có hình dạng nhỏ xung quanh bé, phòng trường hợp bé nghịch và nuốt. Nếu trẻ bị hóc dị vật, tuyệt đối không dùng tay móc họng cho trẻ ói ra, tránh tình trạng trào ngược chất ối, dẫn đến có thể tử vong. Nhiều khi tự dùng tay móc dị vật còn làm trầy xước vùng họng, gây phù nề cũng có thể làm trẻ khó thở hơn. Khi cho trẻ ăn những loại trái cây có hạt thì phải lưu ý lấy hết hạt ra trước, đồng thời nhắc trẻ ăn từ từ, cẩn thận. Khi trẻ chẳng may nuốt phải dị vật phải lập tức đưa trẻ đến bệnh viện để được các bác sĩ theo dõi cứu chữa kịp thời.

HA DUNG

Tặng cơm và cháo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Trưa ngày 25/6, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với các thầy cô giáo Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc tặng cơm và cháo cho bệnh nhân Khoa Ung bướu và người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện.

Tặng cơm, cháo hay khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân, các đối tượng chính sách, người nghèo là những hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy những suất cơm, cháo hay cơ sở thuốc có giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đối với các bệnh nhân, nhất là đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

PHÚC KHÁNH

150 người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Sáng ngày 25/6, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Hưng Hà tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Phúc Khánh.

Tại chương trình, các y bác sĩ và các tình nguyện viên khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 150 người là đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Hưng Hà, Hội Chữ thập đỏ huyện Hưng Hà, Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế xã Phúc Khánh tặng 23 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn xã.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong hành trình "Theo bước chân những người anh hùng" nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2017 - 2022.

PHƯƠNG CHÌ

Nhạc hội "Bùng nổ sắc màu"

Chương trình nhạc hội "Bùng nổ sắc màu" nhân dịp ra mắt dịch vụ 3G do Vietnamobile tổ chức chiều ngày 24/6 tại Công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã thu hút đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Tại chương trình, các bạn trẻ không chỉ được tham gia

các hoạt động thể thao, âm nhạc sôi động, trẻ trung mà còn được nhận nhiều phần quà từ nhà mạng Vietnamobile khi mua sim di động.

Từ khi chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư của Tập đoàn Hutchison, Vietnamobile đã có nhiều thay

đổi tích cực trên con đường phát triển, cung cấp dịch vụ. Trong đó, Vietnamobile đang nhanh chóng nâng cấp phủ sóng và cải thiện chất lượng mạng 3G trên toàn quốc và ra mắt nhiều dịch vụ nội dung số như dịch vụ xem truyền hình Mobile TV, trò chơi Voice 4 Teen, ứng dụng âm nhạc Moov...

XUÂN PHƯƠNG

Triệu tập nhóm đối tượng cố tình rải pháo thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Công an huyện Vũ Thư đang triệu tập, xác minh làm rõ động cơ, mục đích của nhóm đối tượng trước hành vi cố tình rải pháo thi tại khu vực ngoài cổng điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Ông Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 24/6, ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, một nhóm đối tượng đi xe máy đã cố tình rải pháo thi tại khu vực ngoài cổng điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi. Ngay lập tức, tổ công tác của Công an huyện đã tạm thu pháo thi và lập biên bản. Cùng lúc đó, anh Phạm Thế Quyền, sinh năm 1992, ở xã Hòa Bình, huyện Vũ

Thư đi làm ngang qua thấy rất nhiều pháo thi dưới đường nên đã chụp lại bằng điện thoại. Đến khoảng 12 giờ, anh Quyền đăng tập nhóm đối tượng trên để làm rõ nhân thân, xác định động cơ, mục đích của hành động trên.

Cũng theo ông Trường, hiện nay, Công an huyện đang triệu tập nhóm đối tượng trên để làm rõ nhân thân, xác định động cơ, mục đích của hành động trên.



Pháo thi rải tại khu vực ngoài cổng điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi cuối buổi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.